

ปั้นปูนเหมือนไม้

ประจวบ นิมนุช

ปัจจุบันนี้ไม้เป็นของหายากเนื่องจากป่าไม้ในประเทศไทยถูกตัดและทำลายจนเหลือน้อยมากทำให้มีการปิดป่าคือการห้ามตัดไม้ จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบไม้ ออกมามากขึ้น การนำปูนมาปั้นและตกแต่งให้เหมือนไม้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งช่วยให้ได้อารมณ์ความรู้สึกใกล้เคียงกับไม้ ผู้เขียนมีความประทับใจการปั้นปูนให้เหมือนไม้จากการเข้าอบรมของทางราชการที่จัดที่รีสอร์ทต่างๆซึ่งมักมีการตกแต่งด้วยปูนที่ทำเหมือนไม้ บางรีสอร์ททำได้เหมือนมากจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นไม้จริงหรือปูนที่ทำเหมือนไม้ ทำให้เกิดความสนใจใคร่รู้วิธีการทำปูนเหมือนไม้ดังกล่าว

เป็นความโชคดีที่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีความเจริญก้าวหน้าจนทำให้สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำปูนเหมือนไม้ดังกล่าวได้ และได้ทดลองทำดู ครั้งแรกได้นำเอากล่องพลาสติกทรงกระบอกที่ไม่ใช่แล้ว ขนาดกว้างประมาณขวดโค๊กขนาดหนึ่งลิตรสูงประมาณหนึ่งคืบ เอาลวดตาข่ายเก่าๆ ซึ่งหาได้ในบ้านหุ้มแล้วเอาปูนซีเมนต์ผสมทรายละเอียดคลุกเคล้าจนเหนียวแล้วใช้เกียงป้ายปูนปิดลงบนลวดตาข่าย ครั้งแรกปิดได้เพียงบางๆ ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วป้ายปูนปิดเป็นรอบที่สองจะได้ความหนาของปูนมากขึ้น เมื่อป้ายปูนได้ทั่วแล้ว ใช้ลวดสายไฟฟ้าทาบให้แบนกรีดลงไปบนปูนซึ่งยังไม่แข็งตัวมาก โดยกรีดให้มีลักษณะเหมือนรอยแตกของไม้เก่าๆ จากนั้นใช้ไม้กวาดก้านมะพร้าวปัดบริเวณร่องที่กรีดและส่วนอื่นๆจนทั่ว อาจต้องมีการกรีดซ้ำหากร่องยังไม่เหมือนกับรอยแตกของไม้จริงๆ เมื่อกรีดซ้ำก็ต้องใช้ไม้กวาดก้านมะพร้าวปัดเหมือนเดิม เพราะการปัดด้วยก้านมะพร้าวจะทำให้ผิวของปูนมีลักษณะเหมือนไม้

การทำงานปูนเหมือนไม้ชิ้นแรกเป็นงานที่เรียบง่ายเป็นไม้ที่เกลี้ยงๆไม่มีปมมีตาไม้มีแต่รอยแตกเหมือนไม้เก่าๆเท่านั้น ต่อมาได้เริ่มทำชิ้นที่สองโดยใช้ท่อใยหินเก่าๆซึ่งหักเป็นท่อน โดยนำปูนซีเมนต์ซึ่งใช้สำหรับซ่อมปูนแตกมาเป็นตัวพอกและตกแต่งเป็นเปลือกไม้เลียนแบบเปลือกต้นสะเดา โดยมีส่วนที่เป็นเนื้อไม้ซึ่งเปลือกถูกลอกออกไปด้วย วิธีการทำเป็นเปลือกไม้ก็ใช้เทคนิคเดียวกับการทำงานชิ้นแรก



หลังจากนั้นก็ได้ทำงานชิ้นต่อมาอีกหลายชิ้นได้มีการตกแต่งให้มีลักษณะเป็นปมไม้ทำให้มีลักษณะเหมือนไม้ในธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงงานพอกเสาปูนเพื่อทำให้มีลักษณะเป็นเสาไม้เก่าๆเพื่อทำเป็นเสาซุ้มไม้ เลื้อยบริเวณแปลงเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกด้วย

ในอนาคตตั้งใจไว้ว่าจะทำบริเวณประตูรั้วบ้านโดยใช้ปูนทำให้เหมือนไม้ ตอนนี้ได้เริ่มทำประตูรั้วเสร็จไปประมาณ 90 % แล้ว และได้ก่อปูนบริเวณที่จะตกแต่งเป็นไม้ไว้แล้ว คาดว่าอีกไม่นานคงจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อย รูปแบบจะออกมาคล้ายๆกับภาพด้านล่างนี้

